

สิทธิพร เจนในเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

RSP - ลองมาว่ากันที่ค่าๆ บ้างก็ดี

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป...

อย่างน้อยๆ ก็ยังมองเห็นจุดที่เคยลงมาได้ หรือ ราคาที่เคยๆ เล่นกันมาก่อน การขึ้นก็ยังมองเป้ากันได้ทีละขั้น... แต่ก็ไม่แน่ บางตัวที่ราคาสูงๆ แล้วไร้แนวต้าน แบบ all time high นั้นราคาก็อาจจะขึ้นต่อเนื่องได้ เพราะหาแนวต้านไม่เจอ แต่ก็อาจจะถูกขายได้ เพราะไม่แน่ใจว่าราคาควรจะอยู่ที่ระดับเท่าไรดี... นี่แหละ หุ้น หรือจะเรียกว่า หุ้นไทย อย่างเดียวเลยก็ได้ เอาแบบช่วงตลาดเข้าสู่แดนสูงหรือตอยๆ แบบนี้ด้วยแล้ว all time high จะไปได้ถึงไหม 1850 หรือ 1900 ...หลายๆ คนก็หัวงง ใจอยู่นะ แต่หลายๆ คนบอก มันไร้แนวต้าน ไปได้ไกลๆ แน่... แล้วนั่นไม่ทำให้อหอกนะ หุ้นแต่ละตัวไม่เหมือนกัน เล่นยากขึ้นเรื่อยๆ การคุมราคา(ไครคุม) ก็พริ้วมากขึ้น ลีลามากขึ้น คาดเดาใจยากขึ้น... อย่างตัวที่สี่แว่วว่าจะขึ้นได้ ก็กลับโดนเทในวันต่อมาอย่างไม่เป็นท่า ตรงกันข้ามกับตัวที่ ยังไงก็ยังไม่น่าจะขึ้น หรือไม่น่าจะจะมีอะไรน่าสนใจ ก็วิ่งสวนขึ้น จนถึงขั้นต้องบ่นเสียดายกันไป... เอาเถอะครับ ช่วงนี้ก็ยังไม่อยากพยากรณ์ไหนเลย แต่เวลาของเทศกาลปาเป้า มันจะมีมาให้เห็นได้ทุกครั้ง แล้วเราจะรู้เรื่องแหละครับ ว่าเมื่อไหร่จะถึงเวลานั้น แบบเหมือนเดินเข้าบ่อนนั่นแหละครับ เล่นได้อะไร เลือกตามใจ ขึ้นอยู่กับว่า จะได้มากได้น้อย หรือว่าโลกเกินไปจากที่ได้มากกว่า ก็กลับเป็นเสียได้ก็มีนะ... ที่ว่ามานี้แหละ เป็นเรื่องที่เคยเห็นกันมาบ่อยๆ ในอดีตนะครับ จนเขาบอกว่า มันเป็นตำนาน หรือ นิทานตลาดหุ้นไทย กันไปทำนองนั้นแหละ... มาต่อกันที่ความคืบหน้าของโครงการ UTRADE UTEAM หลายท่านยังไม่รู้ว่าคืออะไร รออีกนิดครับ ราบละเอียดจะมีแจ้งให้ทราบ

ดูตามเกม...

ถ้าจะว่าไป วันนี้ จะพักตัวก็ไม่แปลก เรียกว่าแท่งเทียน จะเป็นแท่งเล็กๆ สีแดงหรือเขียวก็ได้ (ในภาพ ก็ดำหรือขาวก็ได้)... แล้ววันจันทร์หน้าก็ลู่ขึ้น (วันนี้วันเก็บ-ต่อไปวันไล่)

แนวรับ

: ... 5.80-5.60 และต้องไม่เห็นการพลิกลงมาต่ำกว่า 5.50 ก่อน

เป้าหมาย

: ... 6.00 เป็นแนวต้านสั้นๆ ถ้ายืน 6.0 มองไปที่ระดับ 7.2-7.5

Price Chart...(RSP)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น RSP... ตามที่กล่าวไว้ว่าเกมวันนี้ อาจจะเล่นเป็นแท่งเล็กๆ หรือ แกวงตัวแคบๆ ก็ไม่แปลกใจนะ หรืออาจจะมีการขึ้นมาทดสอบระดับ 6.00 แล้วจะมีอันตัวตามมายังไง ก็ไม่แปลก... แต่ภาพหลักๆ ที่เห็นเรายังจะคาดหวังการขึ้นเป็นรูปตัว U หรือ รูปถ้วยได้หรือไม่ั้น ตามหลักแล้ว จะดูที่ระดับ 6.00 นั้นแหละ หากสามารถขึ้นไปยืนได้เมื่อไหร่ แนวโน้มมีโอกาสไปได้ หรือมีโอกาสจะทำรูป ตัว U ได้... เรียกว่า ถ้าจะให้เกิดความน่าจะเป็นที่จะเป็นตัว U ต้องยืน 1 ใน 3 ของขาสูงที่ผ่านมาให้ได้ก่อน และทั้งนี้ ต้องไม่พลิกลงมาต่ำกว่า 5.50 ก่อนด้วย.. การยืน 1 ใน 3 ได้ เป้าต่อไปก็จะเป็น 2 ใน 3 ของขาสูง แล้วก็ขึ้นต่อไปที่ High เดิมต่อไป